

โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

หลักการและเหตุผล



ทารกแรกเกิดที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์ เรียกว่าทารกเกิดก่อนกำหนด มีโอกาสเสียชีวิตและพบภาวะแทรกซ้อน ทำให้ทารกมีความพิการในช่วงหลังคลอด มีพัฒนาการล่าช้า หากทารกวัยนั้นมีความพิการ ครอบครัวและภาครัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการฟื้นฟูสภาพร่างกายและดูแลรักษาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 4 – 5 ปี โดยภาวะคลอดก่อนกำหนดมีสาเหตุจากหญิงตั้งครรภ์ยังขาดความรู้และทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระยะตั้งครรภ์ หรือบางรายไม่ได้รับการฝากครรภ์ เป็นต้น



กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก เพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ดำเนินการขับเคลื่อน “โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด”

เป้าหมายเพื่อ “ลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด”

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร้อยละ 50

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อีกร้อยละ 50



แนวทางขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

จังหวัด



แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด

- คกก.อำนวยการ มี ผวจ. เป็นประธาน และ นพ.สสจ.และ ทจจ. เป็นเลขานุการร่วม
- คกก.ติดตามประเมินผล มี ร.ผวจ. เป็นประธาน และผู้แทน สสจ. และผอ.สส. เป็นเลขานุการร่วม



รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด



กำหนดเป็นตัวชี้วัด (LPA) ของอปท. ในการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด



จัดเก็บสถิติอัตราคลอดก่อนกำหนด โดยเริ่มเก็บตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ และรายงานข้อมูลครั้งแรก ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

อำเภอ



แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ

- คกก.อำนวยการ มี นายอำเภอ เป็นประธาน และ สสอ. และ ทจอ. เป็นเลขานุการร่วม
- คกก.ติดตามประเมินผล มี ปลัดอำเภอ เป็นประธาน และผู้แทน สสอ. และ ทจอ. เป็นเลขานุการร่วม



รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด



นายทะเบียนอำเภอสร้างการรับรู้ให้แก่คู่รักที่มาจดทะเบียนสมรส ในการวางแผนครอบครัวและการเตรียมความพร้อมก่อนการมีบุตร



ติดตามและประเมินผลให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-พ.ศ. ๒๕๖๗ ลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด ร้อยละ ๕๐ และปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ร้อยละ ๘๐

อปท.

แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับ อปท.

- คกก.อำนวยการ มี นายก อปท. เป็นประธาน และ ปลัด อปท. เป็นเลขานุการ
- คกก.ติดตามประเมินผล มี ปลัด อปท. เป็นประธาน และ ผอ.กองสาธารณสุข เป็นเลขานุการ



มอบหมายบุคลากรในสังกัด หรือสถานบริการสาธารณสุขให้คำแนะนำแก่คู่รัก และหญิงตั้งครรภ์



จัดทำทะเบียนข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ โดยเริ่มเก็บตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖



ช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ในการรับ-ส่งไปพบแพทย์ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม



รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ถึงอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด

